



บันทึกข้อความ

กตร.	
เลขที่.....	600
วันที่.....	๒๑-๖-๖๐
เวลา.....	๑๙.๐๐ น.

ส่วนราชการ วช. (กง.ผง. ผ.ผง.) โทร. ๐๒-๒๒๕-๔๘๘๖

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๑๖๙๖

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐


เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐)

เรียน อปค. ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย มท. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยมี รมว.มท. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในการนี้ เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ อปค. จึงโปรดเห็นชอบให้แจ้งสำนัก/กอง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและขอให้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการรายงานความคืบหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องและส่งให้ วช. ภายในวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อ วช. จักได้รวบรวมเสนอ อปค. เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายสุรศักดิ์ พลยังส่ง)
ผอ.วช.

สรุปการประชุมหารือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	สรุปข่าวสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	<p>สถานการณ์ภายในประเทศ</p> <p>๑. การตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นหรือเครน กระทรวงแรงงานได้เร่งรัดดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแรงงาน ด้วยการจัดให้มีการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการใช้ปั้นจั่นหรือเครนทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อผลในการลดอัตราการประสูติอันตรายเนื่องจากการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นให้ลดลงตามนโยบาย Zero Accident</p> <p>ข้อสั่งการ รมว.มท. ให้ ยผ. ตรวจสอบระเบียบกฎหมายและดำเนินการตามระเบียบ</p> <p>๒. การจัดการขยะมูลฝอยของ ทส. ทส. เปิดเผยว่า ในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น ๒๗.๐๖ ล้านตัน และประสบปัญหาประชาชนขาดวินัยในการทิ้งขยะ ซึ่งขณะนี้ ทส. กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาเตรียมจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปริมาณขยะสลายยาก ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานที่กำจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพียง ๓๐๐ กว่าแห่ง จากทั้งหมดประมาณ ๓,๐๐๐ แห่ง ซึ่ง ทส. มีเป้าหมายจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการให้ได้ร้อยละ ๗๕ ภายในปี ๒๕๖๔ และจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๖๒</p> <p>๓. พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ มีสาระสำคัญ คือ ๑) ให้อำนาจ รมว.มท. โดยความเห็นชอบของ ครม. ในการประกาศกำหนดเขตพักอาศัย (Zoning) สำหรับผู้รับอนุญาตให้ทำงาน ๒) จัดระบบการนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ ๓) แก้ไขเพิ่มเติมบทลงโทษการกระทำผิดเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวให้มีอัตราโทษสูงขึ้น</p> <p>ข้อสั่งการ รมว.มท. ให้เร่งรัดแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ให้ติดตามเฝ้าระวังผลกระทบและปัญหาเชิงซ้อนที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายด้วย เช่น แรงดันจากกลุ่มผู้ประกอบการหอพัก</p> <p>สถานการณ์ต่างประเทศ</p> <p>๔. สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council</p>	<p>ยผ.</p> <p>สส./กทม.</p> <p>ส.บ.มท./ ปค. (สน.บท./ สน.สก.)</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>: GCC) และประเทศมุสลิมอื่น ประกาศคว่ำบาตรตัดความสัมพันธ์และลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์ โดยอ้างเหตุผลว่า กาตาร์ให้การสนับสนุนอิหร่านและกลุ่มก่อการร้ายและพยายามแทรกแซงกิจการภายในของบาห์เรน ปัจจุบันกลุ่มประเทศ GCC และอียิปต์ ได้ยื่นข้อเรียกร้องให้กาตาร์ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่าน ปิดฐานทัพตุรกีในกาตาร์ ประกาศตัดความสัมพันธ์กับกลุ่มก่อการร้าย และปรับนโยบายทางทหาร การเมือง สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มประเทศ GCC อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานว่าคนไทยในกาตาร์ ซึ่งมีประมาณ ๓,๐๐๐ คน ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว</p> <p>ข้อสั่งการ รว.มท.</p> <p>ให้ติดตามข่าวสาร โดยเฉพาะเรื่องความรุนแรงหรือความไม่สงบในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังความไม่สงบในพื้นที่ และแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบความเคลื่อนไหวในเรื่องต่างๆ ด้วย</p>	<p>ปค.(สน.มน.)</p>
๒.	<p>ความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p>	<p>๒.๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ดังนี้</p> <p>๑) หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จำนวน ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๐</p> <p>๒) การจัดทำภาพประดับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนเห็นสมควรเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>๓) การจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ กำหนดจำนวน ๓๐ วัน ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ โดยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ</p> <p>๒.๒ การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค</p> <p>จังหวัดและอำเภอจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่</p> <p>๑) ครั้งแรกจัดก่อนงานพระราชพิธีในวันเวลาที่เหมาะสม โดยมี ผวจ. เป็นประธานในพิธี เพื่อนำดอกไม้จันทน์ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ จังหวัดละ ๑ ช่อ ส่งให้ กทม. ภายในวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐ เพื่อ กทม. รวบรวมเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธี</p> <p>๒) ครั้งที่สองจัดพิธีในวันพระราชพิธีในวันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป</p> <p>ข้อสั่งการ รว.มท.</p> <p>๑) แจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีฯ ให้จังหวัด/อำเภอ ทราบ</p> <p>๒) ให้จังหวัด/อำเภอ พิจารณาจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง โดยมอบหมายให้ ผผ. ถอดแบบจากกรมศิลปากรและประมาณการราคาเพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>๓) หากพื้นที่ใดอยู่ห่างไกลจากสถานที่จัดพิธีของจังหวัด/อำเภอ</p>	<p>กก.สป./ ปค. (สล.ปค.)</p> <p>กก.สป./ผผ./ ปค. (สล.ปค.)</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>ประชาชนไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีได้ ให้พิจารณาสถานที่จัดพิธีเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความพร้อมของพื้นที่ จำนวนผู้ร่วมพิธี และสมพระเกียรติด้วย</p> <p>๔) นำดอกไม้จันทน์ไปเผาที่วัดที่มีเมรุซึ่งตกแต่งอย่างสมพระเกียรติ โดยใช้แนวทางการปฏิบัติของ กทม.</p> <p>๕) การจัดการแสดงมหรสพสมโภชของพื้นที่ ควรเป็นการแสดงของนักเรียนนักศึกษาและเป็นไปด้วยความเหมาะสมและสมพระเกียรติ</p> <p>๖) ให้จังหวัด/อำเภอ ดูแลเรื่องการบริการแจกอาหาร น้ำดื่ม ดอกไม้จันทน์ ห้องสุขาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี โดยดำเนินการตามแนวทางที่ มท. ได้แจ้งไว้อย่างเคร่งครัด</p>	
๓.	<p>การเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐</p>	<p>๓.๑ การจัดงานในส่วนกลาง</p> <p>๑) การจัดพิธีทางศาสนาตามหามงคล ๕ ศาสนา : ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล</p> <p>๓.๒ การจัดงานในส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) การจัดพิธีทางศาสนาตามหามงคล ๕ ศาสนา : ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม การแต่งกายของข้าราชการใช้เครื่องแบบสีจางก็ คอพับแขนยาว พลเรือน สุภาพบุรุษ ให้ใส่เสื้อพระราชทานแขนยาว สีขาวนวล และสุภาพสตรีให้ใส่ชุดผ้าจีน สีขาวนวล/ชุดสุภาพ สีขาวนวล</p> <p>๒) การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ : ให้จังหวัด/อำเภอ จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ/กำจัดผักตบชวา การจัดหน่วยแพทย์พระราชทาน การจัดจังหวัด/อำเภอ เคลื่อนที่ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การรับบริจาคโลหิต การทำความสะอาดที่สาธารณะ กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล หรือกิจกรรมตามที่เห็นสมควร</p>	กก.สป./ สส.ปค.
๔.	<p>การติดตามความคืบหน้าและการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด มท.</p>	<p>๔.๑ แนวทางการรับฟังการแสดงความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคำถาม ๔ ข้อของนายกรัฐมนตรี</p> <p>นรม. ได้ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม ๔ ข้อ และกำหนดให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ เป็นสถานที่แสดงความเห็นได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป</p> <p>ข้อสั่งการ รมว.มท.</p> <p>ให้จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการสรุปข้อมูลการแสดงความเห็นอย่างต่อเนื่องแล้วรายงานให้ มท. ทราบตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ให้รักษาข้อมูลการแสดงความเห็นเป็นความลับ ห้ามเปิดเผย รวมทั้งต้องเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ให้เรียบร้อย</p>	<p>กทม. ปค. (สน.สก.)</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๔.๒ ความคืบหน้าการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) กรม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมติ คปต. เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งชุดคุ้มครองตำบล ๖๐ ตำบล วงเงิน ๓๙๖,๕๕๑,๐๐๐ บาท และ ปค. ได้เสนอให้ สปป. แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ ข้อสั่งการ รวม.มท. ให้มีการประชุมหาแนวทางร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดย ปค. จะมีการประชุมในวันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐ หากหรือร่วมกับ ปจ. นอ. ปลัดอำเภอประจำตำบล ในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนต่อไป</p> <p>๔.๓ ความคืบหน้าการดำเนินการตามบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ในประเด็นการสร้างตลาดชุมชนเพื่อเป็นการยกระดับการค้าขายในชุมชน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาต่อยอดตลาดที่ไม่มีโครงสร้าง ให้เป็นตลาดที่มีโครงสร้าง โดยเน้นการพัฒนาจากตลาดชุมชนเดิมและตลาดที่ไม่มีโครงสร้างของ อปท. ให้ได้มาตรฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใช้งบประมาณของ อปท. และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของรัฐบาล ข้อสั่งการ รวช.มท. / ปมท. ให้พิจารณาถึงความคุ้มค่า คุ่มทุน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินการด้วย เช่น ขนาดของประชากรที่ใช้ประโยชน์ ระยะห่างจากตลาดอื่น ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของผู้ค้า เป็นต้น</p> <p>๔.๔ ความคืบหน้าการยกระดับการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม (RTK GNSS Network) ทด. ได้ดำเนินการยกระดับการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม ซึ่งมีความถูกต้องแม่นยำสูง เพื่อทำการจัดทำรูปแปลงที่ดินที่มีค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ทั่วประเทศกว่า ๓๖ ล้านแปลง โดยจะมีการติดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจำนวน ๑๒๑ สถานี (ติดตั้งแล้ว ๖๑ สถานี ติดตั้งในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓๐ สถานี และติดตั้งในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๐ สถานี) ข้อสั่งการ รวม.มท. ๑) ให้ ทด. เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตั้งระบบฯ ตามเป้าหมาย ๒) ให้ ปค. สร้างความเข้าใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับการรังวัดที่ดินในปัจจุบันซึ่งจะมีระบบดาวเทียมเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการสร้างความถูกต้อง แม่นยำในเอกสารสิทธิที่ดิน แก้ไขปัญหาการทับซ้อนของเอกสารสิทธิที่ดิน และช่วยแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประชาชน รวมทั้งช่วยให้สามารถออกเอกสารสิทธิที่ดินได้เร็วยิ่งขึ้น</p>	<p>ปค. (สน.อส./ สน.มน.)</p> <p>พช./สส.</p> <p>ทด.</p> <p>ทด. ปค.(สน.ปท.)</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕.	เรื่องอื่นๆ	<p>ข้อสั่งการ รมว.มท.</p> <p>๑. การบริหารจัดการขยะ ให้ สด. เร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชน ในระหว่างที่รอการประกาศใช้กฎกระทรวง</p> <p>๒. โครงการสัปดาห์จิตอาสา หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ได้จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่ ในส่วนของมท. โดย ปค. ได้อำนวยความสะดวกสนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นฐานข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. การปรับปรุง พ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้ ปค. ติดตามการปรับปรุง พ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ ในประเด็นเพิ่มช่องทางการชำระดอกเบี้ยและวงเงินในการรับจำนำ ซึ่งในขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.โรงรับจำนำ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และจัดทำหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตรา พ.ร.บ. (Checklist)</p> <p>๔. การบูรณาการฐานข้อมูลการให้บริการประชาชน ให้ ปค. ติดตามประสานหน่วยงานที่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลฯ โดยให้เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลให้เสร็จสิ้น เพื่อนำเข้าที่ประชุม ครม. ต่อไป</p> <p>๕. การตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้จังหวัดและอำเภอตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ และรายงานข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวน สภาพการใช้งานและอื่นๆ ให้ มท. ทราบ</p> <p>๖. การตรวจราชการของ นรม. ในการลงพื้นที่ตรวจราชการของ นรม. ให้จังหวัดและอำเภอพิจารณาการจัดตั้งร้านหรือบูธแสดงผลงานในปริมาณที่เหมาะสม และจัดให้เป็นกลุ่มหรือประเภทของการนำเสนอ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่ม OTOP เป็นต้น โดยควรให้มีตัวแทนของกลุ่มในการนำเสนอข้อมูลในภาพรวมของกลุ่มเพียงคนเดียวเท่านั้น</p> <p>๗. การปรับปรุง พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ให้ ปค. ติดตามการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ให้เป็นไปตาม ม.๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๘. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ทุกหน่วยงานศึกษา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อสามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>สด./กทม.</p> <p>ปค.(สน.บท.)</p> <p>ปค.(สน.สก.)</p> <p>ปค.(สน.บท.)</p> <p>สป.มท.</p> <p>สป.มท.</p> <p>ปค.(สน.สก.)</p> <p>ทุกสำนัก/ กอง</p>